



ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลสนามชัยเขตได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต บัดนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๑ ราย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ดังนั้น เทศบาลตำบลสนามชัยเขตจึงขอประกาศให้ผู้ที่มาสมัครตามรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหามารายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศนี้ ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเขียน แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ลงวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ก.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตำบลสนามชัยเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาววรารภรณ์ แก้ววิจิตร	๐๑	



(นายเขียน แสงสว่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต

/ข.กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ...

ข.กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง/วัน เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
<p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาล วัดบางมะเฟือง) วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.</p>	<p><u>ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)</u> - ความรู้ความสามารถด้านการคิด ด้านเหตุผล และด้านการใช้ภาษา - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ - พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ระเบียบงานสารบรรณ - รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย - นโยบายรัฐบาล เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ในท้องถิ่น</p>	<p>ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล สนามชัยเขต ชั้น ๒</p>
<p>เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.</p>	<p><u>ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)</u> - ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ - ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี)ระยะยาว - ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ - ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น และจรรยาบรรณวิชาชีพครู - ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ</p>	<p>ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล สนามชัยเขต ชั้น ๒</p>

ตำแหน่ง/วัน เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติจรรยาบรรณและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น	ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล สนามชัยเขต ชั้น ๒

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมารายงานตัวระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. และจะเรียกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้าทำการทดสอบก่อนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินฯ และสามารถนำเอาอุปกรณ์ดังนี้ ปากกา ดินสอ ยางลบ และหมึกลบ คำผิดเข้าไปในห้องประเมินฯได้

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่(ภาค ค.)มารายงานตัวระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และจะเรียกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้าทำการทดสอบก่อนประมาณ ๑๕ นาที

ค.ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

๑. การประเมินสมรรถนะจะใช้วิธีการทดสอบ และสัมภาษณ์ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น สภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสภาพชน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมิน

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงคู่กันทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหานั้นก็ได้

๒.๔ การเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

๒.๔.๑ ไปถึงสถานที่ประเมินฯตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเมินฯ ภายหลังที่การประเมินฯได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาอาจตัดสินใจไม่ให้เข้าสอบได้

๒.๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาโดยเคร่งครัด

๒.๔.๓ ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหากำหนดให้เท่านั้น

๒.๔.๔ เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินสมรรถนะโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับประเมินสมรรถนะ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะและคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ฯ จะพิจารณาสั่งการให้คะแนน
